
Pokea salamu zangu asubuhi ya leo.

Wiki iliyopita tulizungumza kuhusu sisi ni nani bila Mungu na Mwana wake. TUMEANGUKA – TUMEPOTEA. Hatuwezi 
kujua au kutimiza kusudi ambalo Mungu alituumba. Na hivyo Mwishowe tunakabiliwa na hukumu kwa ajili ya uasi na 
dhambi zetu. Tunakabiliana na umilele mbali na Mungu na kila kitu kizuri katika mahali panapoitwa KUZIMU.

Lakini Mungu hataki lolote kati ya haya kwa ajili yetu!

Mungu alituumba akiwa na nia njema kwetu – Paradiso – kwa kusudi la kuishi naye milele. Hasa, Mungu alituumba 
   • KUMJUA
   • KUMPENDA
   • KUMWABUDU
   • KUMTII
   • KUMTUMIKIA
   • KUMWAKILISHA
   • KUMFURAHIA – Binafsi na kwa pamoja kama Watu wake - sasa na hata milele.

Nikikosa Muundo huu Asili wa maisha yangu, nitakosa kile ambacho ni muhimu sana katika maisha haya. Lakini je, 
inawezekana kurejesha kile TULICHOPOTEA katika ANGUKO? Je, inawezekana kurudi kwenye Usanifu Asili? 

Watu wengi wanafikiri mtu anaweza kurejesha kile kilichopotea kwa njia mbalimbali;
   • Kuzaliwa katika kabila au taifa fulani, au kwa
   • Kuwa mzuri vya kutosha kustahili kile kilichopotea, au kwa
   • Kununua kibali kwa Mungu, au kwa
   • Kuamini mafundisho sahihi, au kwa
   • Kujifunza Biblia kwa bidii, au kwa
   • Kujiunga na Kanisa sahihi, au kwa
   • Kuwa na mtu mwingine kukupa, au kwa
   • Kuwa mwaminifu kidini na mcha Mungu, au kwa
   • Kwa kupata na kutumia ‘Upako’.

Yesu alikata upuuzi huu wa kidini katika mazungumzo yake na Nikodemo (Yohana 3). Nikodemo alikuwa mshiriki 
mtawala wa Sanhedrini – mtawala mwenye elimu ya juu, mwenye ushawishi wa kidini na kisiasa wa Israeli. 

Yesu alimwambia hayo yote hayatoshi. Hapana, “Lazima uzaliwe mara ya pili!”

Hakuna mtu ATAINGIA katika ufalme wa Mungu, Yesu alisema, mpaka wazaliwe mara ya pili – hata zaidi –hakuna 
hata mmoja atakayekaribia vya kutosha KUMWONA Mungu isipokuwa na mpaka azaliwe tena.

Tafadhali tulia kidogo na ujiulize maswali haya kwa uaminifu: 

 • Ni nini kitatokea nikichagua kuamini kwamba Yesu anasema ukweli? 

 • Ni nini kitatokea nikichagua kuamini ukweli huu unatumika kwa kila mtu ninayemjua? 

 • Nini kitatokea nikichagua kuamini ukweli huu unanihusu MIMI?
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Kwa hivyo ikiwa Yesu ametupa ushauri wa Mungu – na ninaamini jambo hili – kusuluhisha suala la Kuzaliwa Upya 
litakuwa jambo muhimu zaidi ambalo nimewahi kufanya. Najua kwamba maisha yanaweza kuendelea ikiwa 
nitashindwa katika mambo mengine, lakini LAZIMA nipate Kuzaliwa Upya. Kila kitu nifanyacho huinuka au kuanguka. 
Kila kitu sasa na hata milele.

Kwa hiyo, unapotafakari maswali yaliyo hapo juu na madhara makubwa ya jinsi unavyoyajibu, hebu tuzungumze zaidi 
kuhusu Kuzaliwa Upya. Waandishi wakuu wa Agano Jipya walikubaliana na Yesu:

 ‘Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake; 
watoto wasiozaliwa kwa jinsi ya asili, wala kwa maamuzi ya kibinadamu, wala kwa uwezo wa mume kwa 
mkewe, bali amezaliwa na Mungu.’ - YOHANA 1:12-13. 

 ‘Kwa maana mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la 
Mungu lililo hai na linalodumu’ - 1 PETRO 1:23. 

 ‘Kila zawadi nzuri na kamilifu hutoka juu, ikishuka kutoka kwa Baba wa mianga ya mbingu, ambaye 
habadiliki kama vivuli vinavyogeuka. Yeye alichagua kutuzaa kupitia Neno la kweli, ili tuwe kama matunda 
ya kwanza ya vitu vyote alivyoviumba.’ - YAKOBO 1:17-18. 

 ‘Kwa hiyo, mtu akiwa ndani ya Kristo, kiumbe kipya kimekuja: ya kale yamepita, tazama! Haya yote 
yametoka kwa Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo.’ - 2 WAKORINTHO 5:17-18. 

 ‘Kutahiriwa wala kutotahiriwa si kitu; cha muhimu ni uumbaji mpya.’ - WAGALATIA 6:15. 

Hatuwezi kuepuka ukweli huu: hakuna njia ya kibinadamu ya kuingia Paradiso – hakuna njia ya kuepuka utumwa wa 
dhambi na Shetani na mateso na Mauti – hakuna njia ya kurejesha Ubuni wetu wa Asili – hakuna njia ya kupata tena 
uzima wa milele. 

Kuna njia moja tu ya Uzima wa Kweli – sasa na hata milele: LAZIMA tuzaliwe mara ya pili – kuzaliwa kwa Roho wa 
Mungu – kuzaliwa kutoka juu.

Lakini jambo hili hutokeaje?  

Nadhani ni vyema kusema kwamba Kuzaliwa Upya hakutokei kwa bahati mbaya. Hakufanyiki kwa njia ya kawaida. 
Hakufanyiki kando na shughuli ya kawaida ya Mungu. Tutaendelea kuongea kuhusu jambo hili. 

WIKI IJAYO tutajadili jinsi Mungu anavyotutayarisha kwa ajili ya Kuzaliwa upya.

Ubarikiwe sana katika jina la Yesu. 
Ni wako-
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